



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551 อธิการบดีจึงวางหลักเกณฑ์และอัตราหมวดรายจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

ประกาศนี้ใช้เป็นหลักเกณฑ์และอัตราหมวดรายจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยมีอัตราตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

1. งบบุคลากร ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่เป็นรายเดือน และปฏิบัติงานเต็มเวลา และจะต้องออกคำสั่งจ้างจากหัวหน้าส่วนงาน โดยใช้อัตราค่าจ้าง ดังนี้

วุฒิปริญญาเอก	อัตราเดือนละ	17,100-20,000 บาท
วุฒิปริญญาโท	อัตราเดือนละ	12,700-18,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี	อัตราเดือนละ	11,000-15,000 บาท
วุฒิ ปวส. (วิชาชีพชั้นสูง)	อัตราเดือนละ	9,300 บาท
วุฒิ ปวช. (วิชาชีพชั้นต้น/หรือเทียบเท่า)	อัตราเดือนละ	7,700 บาท

โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ

2. งบดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทน หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย โดยคิดจากฐานเงินเดือนปกติคูณเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่นักวิจัยทำงานในโครงการนั้น (ทั้งนี้เงินค่าตอบแทนไม่เกิน 20% ของวงเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ) สำหรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่หัวหน้าโครงการ เดือนละ 5,000 บาท และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลางจะจ่ายค่าตอบแทนแก่หัวหน้าโครงการเดือนละไม่เกิน 10,000 บาท

2.2 ค่าใช้สอย ที่ควบคุมอัตราได้แก่ ค่าตัวเครื่องบินภายในประเทศให้ไม่เกินชั้นประหยัด ค่าที่พักตามจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน/คน ทั้งนี้ค่าใช้สอยทั้งหมดต้องไม่เกิน 15% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติและในกรณีที่มีความจำเป็นขอให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

3. งบลงทุน ควบคุมอัตราค่าครุภัณฑ์ ไม่เกิน 20% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและคำสั่งการของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ **25** กรกฎาคม พ.ศ. 2551

(ลงนาม) ปิยะสกล สกลสัตยาทร
(ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล